
   บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี 2565 
วันพุธที ่ 17  สิงหาคม  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
.................................................. 

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายประดิษฐ์     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค์         เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค์        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จิรพงค ์       อุประโจง 
6.นางจันทร์แสง     จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล         มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรพิมล        สุใจโรจน ์
9.นายถนอม          ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม          ญาณะโรจน์ 
10.นางพรรณรัตน์   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรรณรัตน์     อุประโจง 
11.นายภาคิน        หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภาคิน           หล้าเมือง 
12.นายสงัด          เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สงัด             เขยีวธง 

         ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายมนัสน์          หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น นมัสน์            หม่องต๊ะ 
2.นายชวโรจน์        กิง่แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ชวโรจน์          กิ่งแก้ว 
3.นายรังสรรค์        ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รังสรรค์          ยะสง่า 
4.นางเครอืมาส       หม่องต๊ะ ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เครือมาส         หม่องต๊ะ 
5.ร.ต.วิทยา           อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปน้ วิทยา             อุปละ 
6.นายพรศักดิ์        แก้ววิจิตร รก.ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์           แก้ววิจิตร 
7.นางพิมพ์นารา     ภูวดลรุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิมพ์นารา      ภูวดลรุ่งเรือง 
8.นายเอรวัตร        ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เอรวัตร           ลังกาพินธุ์ 
9.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์   โชติธนชญานนท์ 
10.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต 
11.นายรังสรรค์      ขว้างแปน้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค ์         ขว้างแป้น 
12.นายไกรยศ       คำมูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไกรยศ            คำมูล 
13.นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา       อครเดชกณัฑ์ 
14.นางสาวนภัสสร   ยะอนันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นภัสสร          ยะอนันต์ 
15.นางณิชาวีร์        สว่างพนาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณิชาวีร์         สว่างพนาพันธุ์ 
16.นางสอางค์ศรี     พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สอางค์ศรี        พิมพ์อูป 
17.นางสาวอธิชา      แก้วพิงค ์ นิติกร อธิชา             แก้วพิงค์ 
18.นางสาวอมรรัตน์   อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์          อูปเวียง 
19.นายกฤษณะ        เขียวธง พนักงานจา้ง กฤษณะ           เขียวธง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                
บ้านแป้นทุกคนเข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า การประชุมสภาเทศบาล                  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม  2565  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น              
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล ครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา               
พระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี 2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม  2565   เวลา 09.00 น.                  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ สำหรับ
เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ  
เรื่องแรก แนะนำพนักงานเทศบาลท่านใหม่ นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง  ตำแหน่ง รอง
ปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น                                 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตามเอกสารที่ได้แจกให้                 
ทุกท่าน จะมีสมาชิกสภาทา่นใดแก้ไขหรือไม่  เชิญครบั ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข ไม่มี
สมาชิกท่านใดยกมือ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ให้การรับรองรายงาน                
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที ่2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที ่ 25 กรกฎาคม  2565   

มติทีป่ระชมุ ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งที่  2 ประจำปี 2565 เมือ่วันที่ 
25 กรกฎาคม 2565  

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 3.1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายมนัสน์: เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้ข้าร่วมประชุม               
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หลักการ  เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 500,000 บาท รายละเอียดดังนี้  
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โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองหนาม 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 500,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 189) 
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม ่  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 - ซอย 4 บ้านหนอง
หนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60-0.70 เมตร ยาว 135 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2565 หน้าที่ 6 ข้อที่ 1) งบประมาณ 
361,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-035 บ้านหนองหนาม ซอย 4 – สี่แยกโรงหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
บ้านแป้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่  9 ข้อที่ 6) 
งบประมาณ 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
เหตุผล  ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองหนาม 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 500,000 บาท นั้น  เนื่องจาก
สถานที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดหนองหนาม หากจะเช่าที่ธรณีสงฆ์ ต้อง
ดำเนินการตามข้อระเบียบกฎหมายในการเช่าที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแป้นไม่สามารถ
ดำเนินการภายในระยะเวลาตามปีงบประมาณได้ และจากการประชุมร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ ได้มีมติร่วมกันพิจารณาตามโครงการลำดับการ
ประชาคมหมู่บ้าน พ.ศ.2565  ในลำดับถัดไปได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำนายโต -                  
บ้านนางพิมพา (บริเวณซอย 2 - ซอย 4) ซึ่งเป็นโครงการในลำดับที่ 4 ประกอบกับผู้นำชุมชนได้
แจ้งคำร้องเสนอขอให้เทศบาลตำบลบ้านแป้น แก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เกี่ยวกับปัญหา
ถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย ผิวจราจรแตกและทรุดตัว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
บริเวณถนนบ้านหนองหนาม ซอย 4 – สี่แยกโรงหนังสือพิมพ์ อีกท้ังเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังถนน เป็น
อันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่  
ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27               
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถปุระสงค์และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 



-4- 
 
ประธานสภา: ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไป

ต้ังเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 - ซอย 4 บ้านหนองหนาม 
และเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ. 15-035 บ้านหนองหนาม ซอย 4 – สี่แยกโรงหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม จะมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ เชิญสท.อุไร  สมอุทัย 

นางสาวอุไร เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ดิฉันนางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีได้เห็นแบบแปลนของการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหนาม ดิฉันเห็นว่าควรจะทำเป็นลักษณะคอนกรีตและวางท่อ                
ขอทราบเหตุผลในส่วนนี้ค่ะ 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายใหผู้้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถาม 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายณัฐวิโรจน์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของถนนบ้านหนองหนาม ซอย 4 ได้มีการ 
ผอ.กองช่าง พูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหาหลายครั้ง หลายๆ ท่าน ได้เสนอความคิดเห็นหลายด้าน และกองช่างได้

ตรวจสอบด้านเทคนิคและวิชาการ รวมถึงได้มีการประชุมย่อยในหลายครั้งเห็นว่าถนนสายนี้ เป็น
ถนนซอย กว้าง 3 เมตร พ้ืนทางเดิมมีความมั่นคงแข็งแรง การแก้ไขปัญหาทำโดยการเสริมผิวถนน 
หากน้ำไม่ท่วมหรือไม่ไหลซึมก็จะเป็นถนนที่มั่นคงแข็งแรง  และมีการวางท่อระบายน้ำในบริเวณนี้
เพ่ือไปลงซอย 2 ครับ 

ประธานสภา: ผมขอเสนอแนะ บริเวณท่ีจะเสริมผิวถนน มีหนึ่งช่วงที่ดินทรุด ขอให้บดอัดก่อนที่จะทำการเสริม               
ผิวถนน จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                   
ผมนายณรงค์ เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามกรณีได้งบประมาณเพ่ิมเติมหรือซ้ำซ้อน 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ประเดน็สอบถามของสท.ณรงค์  เชื้อเย็น                 
ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ กรณีเทศบาลได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ซอย 4                 

บ้านหนองหนาม เทศบาลยื่นขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ปี 2566 จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งเบื้องต้นเทศบาลได้รับเงินอุดหนุน 12.4 ล้านบาท   ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ซอย 4 บ้านหนองหนาม  , ถนนบ้านร่องอุย , ถนนประชารัฐพัฒโน  สำหรับประเด็น
ซอย 4 บ้านหนองหนาม หากวันนี้สภาเทศบาลอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ และในปี 2566 ได้รับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ เข้ามาอีก ในส่วนนี้กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง การเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ             
ในวันนี้ โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 2 โครงการ หากจะถอนออก ต้องถอนออกทั้ง 2 รายการ และ
ซอย 11  ต้องดูในแผน เนื่องจากวันที่ประชุมแผนฯ สท.ณรงค์ แจ้งจะทำอีกซอย แต่มาวันนี้แจ้งว่า
จะทำซอย 11 หากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เนื่องจากงบประมาณและระยะทางดำเนินงาน
ไม่ตรงกัน และเทศบาลยังไม่ได้รับเอกสารจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ อย่างเป็นทางการ 
หากวันนี้สภาเทศบาลเห็นชอบ ให้โอนเงิน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนฯ และประชุมสภาเทศบาลอีก
ครัง้ เพ่ือโอนเงินงบประมาณส่วนนี้ไปดำเนินการซอย 11 และกันเงินงบประมาณได้อีก 1 ปี ครับ 
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ประธานสภา: ผมขอสอบถาม หากเทศบาลได้ดำเนินโครงการไปแล้ว และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
หนว่ยงานภายนอก ต้องแก้ไขแบบแปลนอีกหรือไม่ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา  กรณเีทศบาลได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว และได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต้องยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  ผ่านจังหวัดและกรมส่งเสริมฯ ซึ่งใช้

เวลานาน แต่ก็มีช่องทางและแนวทางในการแก้ไข สำหรับปีงบประมาณ 2567 เทศบาลจะเป็น
หน่วยงานที่รับงบประมาณโดยตรง  อำนาจการโยกงบประมาณ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เอง โดยไม่ต้องผ่านกรมส่งเสริมฯ     

ประธานสภา: สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่
ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
ไปตั้งเป็นรายการใหม่   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ซอย 2 - ซอย 4 บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.70 เมตร ยาว 135 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลบ้านแป้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2565 
หน้าที่ 6 ข้อที่ 1) งบประมาณ 361,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 15-035 บ้านหนองหนาม ซอย 4 – สี่แยกโรงหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
บ้านแป้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่  9 ข้อที่ 6) 
งบประมาณ 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 ขอได้โปรด ยกมือขึ้นครับ  ขอท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยนับด้วย มีสมาชิกสภาเทศบาล
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  
12 เสียง 

มติทีป่ระชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 -               
ซอย 4 บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.70 เมตร ยาว 135 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 
หน้าที่ 6 ข้อที่ 1) งบประมาณ 361,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 15 -035 บ้านหนองหนาม ซอย 4 – สี่แยก                     
โรงหนังสือพิมพ์ หมู่ที่  3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร                     
หนา 0.05 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้าที่ 9 ข้อที่ 6) งบประมาณ 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืน
เก้าพันบาทถ้วน) 

 จำนวน  12  เสียง  ประกอบด้วย นายประดิษฐ์   เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล /นายคำรณ  
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์             
เชื้อเย็น/สท.จิรพงค์  อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/สท.วสุพล  มูลเทพ/สท.พรพิมล สุใจ
โรจน์/ สท.ถนอม  ญาณะโรจน์/สท.พรรณรัตน์  อุประโจง/สท.ภาคิน  หล้าเมือง /สท.สงัด    
เขียวธง 

 
 3.2  ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2566 

ประธานสภา: ระเบียบวาระท่ี 3.2  เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2566  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายมนัสน์: เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน               
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 23 วรรคสอง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง

งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และข้อ 24 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณ
รายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้อำนาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ดังนั้นกระผมจึงขอบรรจุวาระร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแป้น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้                
ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไป 

 1.สถานะการคลัง   
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  50,295,033.86 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 94,218,375.30 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,403,257.41 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย 0 โครงการ 0.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง 4,917,713.46 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564  
 2.1 รายรับจริง จำนวน 65,511,295.36 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จำนวน    1,550,224.69 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน       688,798.60 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน        217,284.73 บาท 
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 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน                   0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน           37,381.71 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จำนวน                500.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน      24,858,867.09 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน      28,670,360.68 บาท 
 2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน              285,967.60 บาท 
 2.3  รายจ่ายจริง จำนวน 49,521,862.67 บาท 
 งบกลาง       จำนวน       16,612,519.89 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       18,305,897.15 บาท 
 งบดำเนินการ     จำนวน       11,452,825.32 บาท 
 งบลงทุน      จำนวน          1,350,499.19 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จำนวน          1,800,129.12 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น     จำนวน                        0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จำนวน 285,967.60 บาท 
 2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน   0.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จา่ยจากเงนิทนุสำรองเงินสะสม  0.00 บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน 0.00 บาท 
 คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 รายไดจ้ัดเก็บเอง  รายรับจริงปี 2564   ประมาณการปี 2565  ประมาณการปี 2566 
 หมวดภาษีอากร     492,175.28          540,000.00           1,596,000.00 
 หมวดค่าธรรม,เนียมค่าปรับฯ    945,085.40          869,300.00                900,200.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    322,879.38          510,000.00                462,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค                0.00                 100.00                      100.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         294,348.70             80,000.00                 80,100.00 
 หมวดรายได้จากทุน                  680.00               2,000.00                    1,000.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง       2,055,168.76      2,001,600.00           3,039,400.00 
 รายได้ทีร่ัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษจีัดสรร          30,371,190.68        32,216,000.00       30,922,000.00 
 รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน   33,084,935.92       36,282,400.00       36,038,600.00 
 รวม              65,511,295.36      70,500,000.00      70,000,000.00 

 รายจา่ย               รายจ่ายจริงปี 2564      ประมาณการปี 2565         ประมาณการปี 2566 
 งบกลาง                  20,673,786.52         21,948,946.00          23,529,456.00 
 งบบุคลากร             20,252,564.40         25,368,720.00           26,957,818.00 
 งบดำเนินการ          14,251,398.09          16,622,434.00           13,337,376.00 
 งบลงทุน         2,318,875.00            4,228,400.00             4,285,600.00 
 งบเงินอุดหนุน           1,330,064.24            2,331,500.00             1,889,750.00    
 งบเงินอุดหนุน    19,000.00                          0.00                          0.00 
 รวมจ่ายจากงบประมาณ  58,845,688.25       70,500,000.00          70,000,000.00 
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป    18,858,950.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     1,342,500.00 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา                9,263,674.00 
 แผนงานสาธารณสุข       2,974,680.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน                            3,769,500.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     2,390,780.00 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ              625,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา      7,213,460.00 
 แผนงานการเกษตร            30,000.00 
 แผนงานการพาณชิย์     2,000.00 
 ด้านการดำเนินงานอืน่ 
 แผนงานงบกลาง      23,529,456.00 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     70,000,000.00 

ดังนั้น จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสาร 
ทีไ่ด้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ือให้สภาเทศบาลโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภา: ท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   และผู้เข้าร่วม  
 ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวพรพมิล  สุใจโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  ขอสอบถาม 
 เหตุใดเทศบาลไม่ตัง้งบประมาณตามความเป็นจริง  จากการสังเกตปีที่ผ่านมา งบประมาณก็เข้าไม่ถึง 
 70 ล้านบาท 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายให้หัวหน้างบประมาณ ท่านปลัดเทศบาล                    
นายกเทศมนตรีฯ   เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายพรศักดิ์  แก้ววิจติร รองปลัดเทศบาล รักษา 
รก.ปลัดเทศบาล  ราชการแทนปลัดเทศบาล สำหรับการตั้งงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ในปีงบประมาณ

 พ.ศ.2566 ได้ประมาณการรายรับใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีการซักซ้อมการตั้ง
งบประมาณ และเทศบาลได้ประมาณการรายรับ รายจ่าย ส่งไปให้จังหวัดลำพูนตรวจสอบ หาก
เทศบาลใดมีปัญหาหรือตรวจพบว่ามีการตั้งประมาณการรายรับไว้สูงจนเกินไป ทางจังหวัดลำพูนจะ
เรียกเข้าไปชี้แจงเป็นรายเทศบาล แต่ในกรณีของเทศบาลตำบลบ้านแป้นนั้น ไม่ได้รับเชิญให้ไปชี้แจง 
แสดงว่าเทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับเหมาะสมดีแล้ว ปีที่ผ่านมา งบประมาณรายรับอาจจะ
ไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ แต่การใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้รับกระทบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
สามารถดำเนินโครงการได้ครบตามท่ีได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ขอนำเรียนที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน ์

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามโครงการของบ้านม่วง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนเลียบลำเหมืองแป้น-บวกขุด งบประมาณ 500,000 บาท แต่ความต้องการของ
ประชาชนที่แท้จริง คือก่อสรา้งถนนคสล. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม เพ่ือขยายถนน เนื่องจากถนนเดิม
เป็นคอนกรีต ทางเข้าคับแคบเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง จากการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ดิฉันรับทราบว่า
เป็นการทำโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม เพ่ือขยายถนน งบประมาณจำนวน 
500,000 บาท ทำได้เท่าไหร่เท่านั้นค่ะ 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถาม 

นายมนัสน์: เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายใหผู้้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถาม 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายณัฐวิโรจน์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของบ้านม่วง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก                 
ผอ.กองช่าง คอนกรีตบริเวณถนนเลียบลำเหมืองแป้น-บวกขุด ก่อนที่กองช่างจะเขียนแบบประมาณการใดๆ              

ต้องมีที่มาที่ไป มีการสำรวจ การประชาคมหมู่บ้าน ถนนสายนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก เนื่องจากถนนสายบ้านม่วง – สันมะโก พ้ืนผิวแตกชำรุด ความยาวประมาณ 
200 เมตร ความกว้าง 3 เมตร ผ่านทุ่งนาไม่มีบ้านคน แต่พ้ืนถนนเดิมยังมีความแข็งแรงจึงต้อง     
เสริมผิวถนนให้สัญจรได้สะดวกมากยิ่งข้ึน นำเรียนที่ประชุมทราบ 

สท.ถนอม: โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีพ.ศ.2566 ขอให้ทำตามการประชาคมของหมู่บ้าน เนื่องจาก
ประชาชนในหมู่บ้านเลือกแล้วให้เป็นปัญหาอันดับที ่1 ไม่อยากขัดใจประชาชนครับ 

ประธานสภา: ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงอีกครั้งครับ 

นายณฐัวิโรจน์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในการทำท่อลอดเหลี่ยมต้องมีลำเหมืองขวางถนน                 
ผอ.กองช่าง ท่านสมาชิกสภา อาจจะเข้าใจผิด 

สท.ถนอม: ผมขอเสนอแนะให้ผ่านรับหลักการในวันนี้ไปก่อนและมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีหลัง เพ่ือจะได้ไม่เป็น
การเสียเวลา 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม 
  หรอือภิปรายแล้วนะครับ ผมขอถามความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า ท่านใดเห็นสมควรรับ 
  หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ตามท่ีท่านนายกฯ  

เสนอ ขอได้โปรดยกมือ ขอท่านเลขานุการสภาช่วยนับ ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรรับ
หลักการ จำนวน 12 เสียง ครับ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระเบียบวาระที่  1 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้ายกำหนดว่า “ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ                     
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ สำหรับกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ในวันไหน เวลาเท่าไหร่  ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ เชิญ สท.ภาคิน  หล้าเมือง 
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สท.ภาคิน: เรียนท่านประธานสภา ผมนายภาคิน  หล้าเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอเสนอระยะ           
 เวลาแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่18 สิงหาคม 2565 

เวลา 08.30 – 16.30 ,วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 และวันที ่20 สิงหาคม 
2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา: ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรอง  2 ท่าน คือ สท.ถนอม ญาณะโรจน ์ และสท.ณรงค์ เชื้อเย็น  จะมี 
สมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาแห่งนี้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 18 
สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ,วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา  08.30 - 16.30 
น.และวันที่ 20 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแป้นและขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 
09.00 น. เพ่ือจะได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวาระที ่2 และวาระท่ี 3 ต่อไป   

3.3 เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา:   ระเบียบวาระท่ี 3.3 การขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
 2566 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ.2554  ข้อ 106 (4)  ระบุไว้ว่า กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่
เมื่อเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  ซึ่งคณะกรรมการ 
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้มีการแต่งตั้งและพ้นจากหน้าที่ เมื่อมีการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เสร็จสิ้น ดังนั้นจึงขอให้สภา
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  
จำนวน  3 - 7 ท่าน ดังนั้นผมขอสอบถามมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายฯ  จำนวนกี่ท่าน เชิญสมาชิกสภาเสนอ เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายถนอม ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566  จำนวน  3 ท่าน 

ประธานสภา:   ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรอง 2 ท่านคอื สท.ภาคิน  หล้าเมือง  และสท.วสุพล  มูลเทพ จะมี 
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566  จำนวน 3 ท่าน  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ แต่ละชื่อที่ได้รับการเสนอต้องมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
สม าชิ ก สภ า เท ศบ าลท่ าน ใด จะ เสน อค ณ ะก รรม การแป รญั ต ติ ฯ  ค น ที่  1  เชิ ญ ครั บ                            
เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายวสุพล  มูลเทพ ขอเสนอ               
 สท.ณรงค์  เชื้อเย็น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1  

ประธานสภา: ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  สท.ถนอม ญาณะโรจน์ และสท.จริพงค์ อุประโจง  จะมี 
 สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม ่ถ้าไม่มี เป็นอนัว่ามต ิ    
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 ที่ประชุมเลือก  สท.ณรงค์  เชื้อเย็น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 คนที ่1 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 2 
 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้ที่เห็นสมควร  เชิญ สท.พรพิมล  สุใจโรจน์            

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์  
 สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ สท.อุไร  สมอุทัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที ่2  

ประธานสภา ขอผู้รับรอง  มีผู้รับรอง  2 ท่าน คือสท.ภาคิน หล้าเมือง  และสท.พรรณรัตน์ อุประโจง สมาชิกสภา 
 ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุม            
 เลือกสท.อุไร สมอุทยั เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 2 ต่อไป          
 เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ คนที่ 3 ขอเรียนเชิญ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่เห็นสมควร  เชิญสท.พรพมิล  สุใจโรจน ์

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ฉันนางสาวพรพิมล สุใจโรจน์  
 สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ สท.สงัด เขียวธง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3  

ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรอง  2 ทา่น  คือ สท.ถนอม ญาณะโรจน์   และสท.อุไร  สมอุทัย จะมี 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านที่ 3 อีกหรือไม ่ไม่มีนะครับ              
 ถ้าไม่มี  เป็นอันว่ามติที่ประชุมเลือก สท.สงัด  เขียวธง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายฯ  คนที่ 3  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่ ถ้าไม่มี 
 เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 มีจำนวน 
 3 ท่าน  ดังนี้ 

1.สท.ณรงค์   เชื้อเย็น 
2.สท.อุไร      สมอุทัย 
3.สท.สงัด      เขียวธง 
และในช่วงระยะเวลาแปรญัตติ คือวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ  ต่อไปเชิญเลขานุการสภาเทศบาล                  
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครับ 

นางสาวอุไร: เรียนท่านประธานสภา  ตามทีส่ภาเทศบาลได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จำนวน 3 ท่าน  ดิฉันขอนัดประชุม  

คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่าน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ 17 
สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้นค่ะ   

ประธานสภา ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2566  เป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ผมขอพัก
การประชุม 15 นาท ี

              **************** พักการประชุม 15 นาที *****************  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนใน 
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น หรือเรื่องอ่ืนๆ แจ้งให้ทีป่ระชุมรับทราบหรือไม่ เชิญเสนอครับ  
เชิญสท.คำรณ  จายโจง 
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สท.คำรณ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคำรณ จายโจง สมาชิกสภาเทศบาล                      
ขอทราบรายรับ และรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมนายมนัสน์ หม่องต๊ะ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น  ขอมอบหมายให้ 
นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลังเปน็ผู้ตอบข้อซักถาม 

นางรัตน์ติยา: เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการ 
ผอ.กองคลัง กองคลั ง รายรับของเทศบาลตำบลบ้ านแป้ น   ณ  วันที่  17  สิ งหาคม 2565   จำนวน 

58,683,612.84 บาท  ตั้งประมาณการรายรับไว้ที่ 70,500,000 บาท  รายรับยังเข้าไม่ครบ
ตามที่ประมาณการไว้ เหลือเวลาอีกแค่ด 1 เดือน ขาด 11,816,387.16 บาท  ซึ่งคาดว่ารายรับ
น่าจะเข้ามาเพ่ิมทั้งหมด  60 – 65 ล้านบาท ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการจัดสรรของรัฐบาล  รายจ่าย ณ วันที่ 
17 สิงหาคม 2565 จำนวน 51,048,938.04 บาท  ถือว่ารายรับมากกว่ารายจ่าย แต่ยังต้อง
ควบคุมรายจ่ายทีน่อกเหนือหรือเกินความจำเป็น   

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถาม หรือแจ้งปัญหาอะไรหรือไม่ เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล                
ขอสอบถามเรื่องร้องทุกข์ การขุดลอกรางระบายน้ำตื้นเขิน ซอย 8 บ้านขว้าง จะดำเนินการได้
เมื่อไหร่อย่างไรครับ 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 8 บ้านขว้าง ได้รับ 
นายกเทศมนตรี ร้องเรยีนจากประชาชน แต่เทศบาลติดงานใหญ่ คืองานจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

จึงยังไม่ได้ดำเนินการ และมอบหมายกองช่างสำรวจและจะดำเนินการขุดลอกหลังจากที่ได้ขุดลอก
รางระบายน้ำบ้านเส้ง เป็นที่เรียบร้อย 

ประธานสภา:     ต่อไปเชิญสท.สงัด  เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา  ปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านเส้ง ซอย 24 เป็นปัญหาที่มีมานาน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนมาก ขอสอบถามคณะผู้บริหารจะวางท่อที่เหลือ เมื่อไหร่อย่างไร และเทศบาลมีแผน
จะดำเนินการแกไ้ขในระยะยาวอย่างไร 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปัญหาน้ำท่วมขัง ซอย 24  บ้านเส้ง ผมไดพ้บกับ 
นายกเทศมนตรี เจ้าของที่ดิน ท่านถามผมว่าจะดำเนินการแก้ไขต่อไปอย่างไร ปัจจุบันเทศบาลได้แก้ไขบริเวณ                  

ท้ายซอยบ้านนางสมศรี โดยการใช้รถแบ๊คโฮขุดลอกรางระบายน้ำ ขุดเจาะรั้วเพ่ือให้น้ำระบายไหล
ผ่าน และหลังจากนี้จะทำท่อระบายน้ำเชื่อมต่อแนวเดิมบ้านนางสมศรี เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก
ต่อไป  

ประธานสภา:    เชิญสท.สงัด  เขียวธง 
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สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ยังไม่ลืมปัญหาซอย 24 บ้านเส้ง และในฐานะ
ตัวแทนประชาชนบ้านเส้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น ที่ได้อำนวย 
ความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร  สถานที่จอดรถ งานพิธีศพท่านพระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ          
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง  

ประธานสภา:     ต่อไปเชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ขอสอบถามการลงพ้ืนที่ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เรื่องปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพ่ีน้อง
ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้สอบถามเข้ามาว่าเทศบาลจะดำเนินการแก้ไขให้เมื่อไหร่ 
อย่างไร และประชาชนฝากขอบคุณที่ทางคณะผู้บริหารได้แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอก              
หรือเรื่องต่างๆ ที่ได้ทำหนังสือร้องทุกขเ์ข้ามา ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย ทำงานได้รวดเร็วกว่าที่
ผ่านมา 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  การลงพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเมื่ออาทติย์ที่ผ่านมา 
นายกเทศมนตรี จำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านบูชา เรื่องน้ำระบบประปา บ้านหนองเต่า เรื่องน้ำระบบประปา และ                 

บ้านขว้าง เรื่องพนังกันดิน  ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชน หากผ่านพ้น
การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อย จะขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน หารือ พิจารณาแก้ไขปัญหาพ่ีน้องประชาชนด้วยการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 

ประธานสภา:    เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนอีก 1 เรื่อง คือ ปัญหาเรื่องเสียงตามสายของเทศบาล ผมได้รับทั้งคำบ่นและคำด่า                
การซ่อมแซมและดูแลรักษา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญ หากเทศบาลจ้างเหมาบริการผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญมาดำเนินการในส่วนนี้ได้หรือไม่ และปัญหาไฟกิ่งในหมู่บ้าน มีปัญหาตลอดในช่วง             
ฤดูฝน และมีความเป็นห่วงน้อง ๆ พนักงานที่ต้องออกไปแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า เกรงจะเกิดอันตราย
ระหว่างทำงาน 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบขอ้ซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  วันนี้เวลาประมาณ 07.45 น. ผมได้รับโทรศัพท์ 
นายกเทศมนตรี แจ้งเสียงตามสายชำรุดจากประชาชนในพ้ืนที่ 3 สาย ขอนำเรียนปรึกษาสมาชิกสภาทุกท่าน                

คณะผู้บริหารมีนโยบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเสียงตามสาย เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  ระบบเสียงตามสายที่ใช้ในปัจจุบัน ใช้งานมานาน มีบางส่วน หรือบางอย่างที่
ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น  หากจะทำให้ดีทั้งระบบต้องใช้ระบบเสียงตามสายไร้สาย จากที่
เทศบาลได้ศึกษาดูงาน เพ่ือมุ่ งสู่ เมือง smart city  การปรับ เปลี่ยนเป็นระบบไร้สาย ต้อง
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่รับทราบเบื้องต้นจะใช้
งบประมาณ 1 ล้านบาท รายละเอียดในส่วนนี้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ จะชี้แจงให้ที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเรื่องไฟฟ้า ไฟกิ่งส่องสว่าง ไฟกิ่งเดิมระบบหลอด มีบัลลาส มีสตาทเตอร์ แต่บางจุดได้
เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งใช้งานไม่คงทนเหมือนระบบหลอด แต่คุณสมบัติคือซ่อมแซมบำรุงรักษา 
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 ได้ง่าย การซ่อมแซมแก้ไขจะพยายามทำให้ดีที่สุดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ซ่อมแซมมีแค่ 2 ท่าน ขอเชิญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตรฯ์  แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบเสียงตามสายไร้สาย ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายไกรยศ: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหา 
ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล เปลี่ยนมาหลายระบบ ใช้มานาน โดยเฉพาะการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างถนนสายหลักเส้นท่าจักร- แม่ทา ไปตัดโดนสายส่งเสียงตามสาย
ของเทศบาล ทำให้หลายหมู่บ้านไม่ได้รับฟังข่าวสารจากทางเทศบาล เมื่อเกิดปัญหาช่างต้องไล่
สายไฟ จึงจะทราบว่าชำรุดหรือเสียหายจุดใด ประกอบกับบริษัทเอ็มที หรือบริษัททีโอที เดิม  ได้เข้า
มาเสนอราคาระบบเสียงตามสายไร้สาย โดยมีเซ็นเตอร์หลักที่เทศบาลและส่งสัญญานอินเตอร์ไปยัง
ลำโพงภายในหมู่บ้าน แต่ละจุดลำโพงสามารถขยายและเชื่อมต่อได้ งบประมาณในการดำเนินงาน
ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท เทศบาลจะดำเนินการส่วนนี้แต่ยังไม่มีงบประมาณ จึงได้ปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเทศบาลได้ขอรับสนุนงบประมาณ
ในส่วนนี้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ไม่ได้การสนับสนุน อาจจะใช้เงินเหลือจ่าย หรือเงิน
งบประมาณในปี พ.ศ.2566 มาดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลขาดแคลนบุคลากรดูแลด้านไฟฟ้า 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้า โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างที่ อ่ืน 
ปัจจุบันกองช่างแจ้งว่าในเดือนตุลาคม 2565 จะมนีายช่างไฟฟ้าโอนย้ายมาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าไร้สาย น่าจะได้ดำเนินการหากมีงบประมาณเพียงพอ 

ประธานสภา:    เชิญสท.สงัด  เขียวธง 

สท.สงัด: เรียนท่านประธานสภา  ขอสอบถามเรื่องเสียงตามสายระบบไร้สาย ในอดีตผู้บริหารชุดเก่าเคยทำไว้ 
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว เหลือทิ้ งไว้เป็นอนุสรณ์ หากจะทำอีกครั้ง จะมีผลดีหรือไม่ เกรงว่า                 
จะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ขอให้คิดทบทวนให้รอบคอบครับ 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ระบบไร้สายต้องดีกว่าระบบมีสาย ระบบมสีาย 
นายกเทศมนตรี ฝนตก ไฟช็อตหรือการก่อสร้าง รถแบ๊คโฮเกี่ยวสายไฟ ทำให้ชำรุด ขัดข้องเป็นประจำ ในเดือน

ตุลาคมนายช่างไฟฟ้าจากเทศบาลตำบลบ้านธิ จะโอนย้ายมาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือช่วยกัน
แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ผมขอให้ความมั่นใจกับสท.สงัด ระบบไร้สายดีกว่าระบบมีสาย เพราะผมได้
ศึกษามาแล้ว ฝากท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลมากยิ่งขึ้น 

ประธานสภา:    ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 10 กว่าปี ผ่านมา 3 ระบบ อนุมัติให้ทุกระบบและมีปัญหาทุกระบบ 
  ล่าสุด อนุมัติเรื่องเสียงตามสายซ้ือแอมป์ ฮอร์น ไม่ทราบว่ายังอยู่ในระยะรับประกันหรือไม่ ขอให้ 
  ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง 

นางรัตน์ติยา: เรียนทา่นประธานสภา  ระบบเสียงตามสายมีระยะประกัน 2 ปี แต่ขอตรวจสอบว่าเราอนุมัติจัดซื้อ 
ผอ.กองคลัง ในปีใด หากเป็นปี 2564 ก็ยังอยู่ในระยะประกัน  

นายมนัสน์: เรยีนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล แอมป์ที่เทศบาลซื้อเมื่อไม่นานมานี้ สามารถใช้งาน 
นายกเทศมนตรี ได้ดี แต่ที่ผมแจ้งระบบเสียงตามสายไร้สาย  คือ ตัวรับสัญญาณ และตัวส่งสัญญาณประจำหมู่บ้าน 

นำเรียนที่ประชุมรับทราบครับ 
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ประธานสภา:    ผมขอให้กองช่างได้ศึกษาเรื่องระบบเสียงตามสายไร้สาย วัสดุอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้หรือไม่ เช่น แอมป์ ฮอร์น ลำโพง เพ่ือประหยัดงบประมาณครับ เนื่องจากผมเห็นด้วยที่จะ
ปรับปรุง เนื่องจากเป็นสื่อจากเทศบาลที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับ
ทราบ และเสนอแนะควรนำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการ ก่อนที่ใช้เงินสะสมของเทศบาล 

ประธานสภา:    เชิญสท.ณรงค์  เชื้อเย็น 

สท.ณรงค์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณเทศบาลที่ได้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกินศักยภาพของเทศบาล โดยส่งโครงการไปขอรับการสนับสนุนจาก                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ และขอแจ้งกิจกรรม 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ปัจจุบันเงียบหายไป                    
ไม่ทราบว่าผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไร จะทำโครงการนี้ให้ต่อเนื่อง รณรงค์ให้ประชาชนกลับมาใช้               
ถุงผ้าเหมือนเดิม ให้มีความตอ่เนื่องในระยะยาว 

ประธานสภา:    เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปัจจุบันเทศบาลมีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 
นายกเทศมนตรี เป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับรายละเอียดมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจง 

นายรังสรรค์: เรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกอง 
ผอ.สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะเพ่ือชุมชน

น่าอยู่ที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกับสสส. ดำเนินการทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาล การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกเป็นการปลูกจิตสำนึก การสร้างกระแสใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  ร้านค้า ผู้ประกอบการ  
ต่างก็งดใช้ถุงพลาสติก ลูกค้าต้องนำถุงผ้าไปใส่ของเอง ส่วนโครงการออมบุญ ออมเบี้ย  ออมขยะ 
โครงการชุมชนไร้ถังของสถาบันพระปกเกล้า นอกจากรณรงค์คัดแยกขยะแล้ว ยังมีการนำ
ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาล้างให้สะอาด เพ่ือนำบดอัดก้อนนำไปทำน้ำมันไบโอดีเซล ขายในราคา
กิโลกรัมละ 12 บาท เทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ดำเนินโครงการมาโดยตลอด หากหมู่บ้านต้องการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสามารถแจ้งเข้ามาได้ และสสส.ได้ทำโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ 
น่าอยู่เพื่อเอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา:    เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน์ 

สท.ถนอม: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอแจ้งปัญหากระจกโค้งภายในหมู่บ้าน ขุ่นมัว                 
ใช้งานไม่ได้ ขอให้สำนักปลัด ช่วยตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข 

ประธานสภา จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  สำหรับ
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี                
และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ 2,3 ต่อไป ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร              
ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

เลิกประชุม       เวลา 12.45 น. 
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(ลงชื่อ)..................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวอุไร  สมอุทัย) 

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 

   (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
    (นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน)์ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
          (นายภาคิน   หล้าเมอืง) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

 (ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
         (นางพรรณรตัน์  อุประโจง) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมือ่วันที่....................................................... 

 (ลงชื่อ)....................................... 
          (นายประดิษฐ์    เมืองลือ) 

        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 




